



พื้นที่โฆษณา
ขนาด
125x125 px

ตอบทุกเรื่อง
มาลงทุน
ได้ทุกที่ ทุกเวลา

eFin
Smart
Cloud

NEW mini SET50 FUTURES

สัญญาเล็ก ทรดกล้อบ

เริ่มซื้อขาย 6 พ.ค. 57

TFEX
Thailand Futures Exchange

เรื่องมาส์มาแรง โดย สิงโตคมัน



พีโนกกกกก

พบกับ สิงโตคมัน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 บน
www.efinancethai.com เว็บไซต์ทางการเงินที่ดีที่สุดของไทย

รีดรีวาววาววพบกับสิงโตได้ทุกวัน จันทร์ - พุธ - ศุกร์ ทาง eFinanceThai.com เค้อออพ็อง

*** ไม่เชื่อก็คงต้องเชื่อ เพราะหลังจาก พี่นก จรัมพร โชติกเสถียร หมดวาระจาก การเป็น ผจก.ตลาดหลักทรัพย์มาหมาดๆ ก็ได้ถูกแต่งตั้งเป็น DD ของ การบินไทยโดยทันที ซึ่งถ้าไม่มีอะไร THAI ก็ต่อมรับ DD คนใหม่ทันที บวกขึ้นมา 3.57% เมื่อวานนี้ ... อย่างนี้ก็เหมือนเป็นการกดดันคล้ายๆ ว่า พี่นกบริหารงาน THAI ต้องอย่าทำให้ ผู้ถือหุ้นผิดหวังนะ พีโนกกกกกกกกก

*** บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) ช่วงนี้มีมือเป็นระวีบริหารผู้เดิมเงินออนไลน์ที่จำนวนผู้ลงทะเบียน 40,000 คู่แล้ว ยังมีการเจรจากับพันธมิตรหลายรายที่จะมาใช้ผู้เดิมเงินบุญเดิมเป็นช่องทางกำรับชำระเงิน โดยล่าสุดได้พันธมิตร บมจ.ทีดับบลิวซัด คอร์ปอเรชั่นหรือ TWZ และบมจ.แพลนบี มีเดีย(Plan B) ที่จะมาต่อยอดธุรกิจไปพร้อมกัน ด้าน"คุณสอง" สมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ มันใจมีหน้ารายได้มาจาก 5 ช่องทางธุรกิจ แต่ไม่แน่ว่าความร่วมมือเหล่านี้อาจจะเห็นรายได้ในปีนี้...ก็เป็นได้....!!!

*** ชาวต่างชาติไม่มีหมดจริงๆ ...สำหรับ "ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ หรือ RWI" คำมีอะไรดีๆ ตามมาเทียบ ล่าสุดมีหลายกระซิบมาว่า ชุมกับพันธมิตรผู้ผลิตโรงหล่อคอนกรีตไทย เตรียมร่วมทุนกับผู้รับเหมาใหญ่ที่พม่า เพื่อเปิดโรงหล่อคอนกรีตผลิตเสาเข็ม-โรงงานผลิตสวด เจาะตลาดก่อสร้างที่พม่า แถมมีแผนร่วมทุนกับพันธมิตรจีนผลิตหมอนรถไฟรองรับโครงการรถไฟรางคู่ 4 สายหลักเชื่อม AEC มูลค่า 8 แสนล้านบาท.... โกอินเตอร์ร้อยนี้เรียกได้ว่า จัดหนัก จัดเต็ม!!! จบตารายได้และกำไรปีนี้ให้ดี แน่วๆ มิวว่าเกิน10% แน่นอน...คำเดียวสั้นๆ หุ่นขวัญใจประชาชนตัวจริง เลียงจริงอยู่ที่นี่ค้อมพ็อง!!!

*** สิ่งคมอยู่ยกขึ้นท้าววันจะหน้าซุบปาร์โบรเกอร์ "ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ" เห็นเครือข่าย เลยเข้าไปถามว่าเป็นอะไร ได้คำตอบว่าตอนนี้กำลังโดนคนซื้อเอาชื่อของ ดร.และ บล.แอฟเฟิล เวลส์ ไปแอบอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาทำ IPO ให้ และเร่ขายหุ้นนอกตลาดให้คนที่ไม่รู้ไอโหนดี้ เหน! เหน! 5-6 บาท!! โอ้วว!!! สิงคมท้าววันนั้นอยู่ยกจริงๆ ใครที่เจอเคสแบบนี้สามารถสอบถามเพื่อเช็คข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ 02-829-6999

*** แน่วกว่าการไปโรดโชว์ ขายหุ้น IPO ของ บมจ.คาราบาวกรุ๊ป หรือ CBG ที่ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง ที่ผ่านมา มีกระแสตอบรับจากนักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจในการลงทุนกันอย่างสันหลามงเมียดจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่ขายประมาณ 10 เท่า สำหรับสัดส่วนของนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ งานนี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จคงต้องเป็นทีมงานของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วมที่นำพา CBG ไปโรดโชว์ในต่างประเทศ และพา CBG เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ ซึ่งนำทีมโดยนายสิทธิไชย มหาคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และหัวหน้าสายงาน Corporate Finance and Equity Capital Markets ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

*** โกล์เข้ามาแล้ว... สำหรับวันชำระเงินเพิ่มทุน บมจ.เอควิว เอสเตท (AQ) ในวันที่ 10 ธันวาคมที่จะถึงนี้ เป็นส่วนของ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง และนายเร็นตรี เทระกุล แน่วกว่าจะใช้สิทธิ์กันอย่างแน่นอน!!! เพราะมองเห็นศักยภาพในการขยายธุรกิจของ AQ โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ มีกบอส คุณยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ จะนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ พร้อมบุกตลาดอสังหาฯ แบบเต็มเหนี่ยวกันเลยทีเดียว... ซึ่งจะทำให้เอาฉาดจักร AQ แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม ผู้ถือหุ้นสบายใจหายห่วงค้อมบม แถมอาจจะมิชวาดีเรื่องเพิ่มมิตรใหม่ด้วยหรือป่าวน่า...ต้องรอดติดตามชม

*** แอบได้ยีนแ้วว...ลอยดังมาแต่ไกล ได้ความว่าเอาฉาดจักรพลังงานทดแทนอย่าง บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) โกล์เวลาปิดบแล้วสำหรับไตรมาส 3/57 เตรียมโชว์ผลการดำเนินงานสุดเลิศจอร์ อลังการ ก็แหงๆ (EA) คำมีดีจริงๆ ทั้งรับรูรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นครสวรรค์ที่ผลิตไฟฟ้าเข้ามาแบบเต็มเหนี่ยวแล้วยังไม่พอ แคมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ลำปาง ก็ใกล้เวลาเสร็จสมบูรณ์แบบพร้อมขายไฟเข้ามาเต็มที่แล้ว รออีกนิดตณะคะ รับประกันแน่นอนจ่า EA ไม่เคยทำให้ใครผิดหวัง...

Contact Us lion@efinancethai.com